





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>ชวนนับคาร์บอน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, Hfocus, newtv)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมงานสมาคมเดชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ชวนชาวตระกูลแต่ ร่วมนับคาร์บอน ลด NCDs พร้อมเผยแพร่รณรงค์มา 1 เดือน มือสม.-ออสส.เข้าร่วม 9 แสคนคน รวมประชาชนด้วยประมาณ 7 ล้านคน พร้อมย้ำว่าการนับคาร์บอนไม่ต้องอด แต่ให้งด หวาน มัน เค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.สุพล ตติยนิรันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ความรู้การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายและการนับคาร์บอน แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ สวท. สื่อมวลชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 9 เพื่อสานพลังประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชน ในการวางแผนการกินคาร์โบไฮเดรต และควบคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่จำเป็น</p>	-
<p><b>30 บาท รักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ว่า ล่าสุดได้มีการประกาศ เดินหน้าระยะที่ 4 จำนวน 31 จังหวัด ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ จากการขยายพื้นที่นำร่องโครงการที่กรุงเทพฯ พบว่ามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งจะนำมาพิจารณากำหนดหน่วยบริการนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัดที่กำลังจะเปิดเป็นระยะที่ 4 และจังหวัดที่ได้เปิดให้บริการไปแล้ว เช่น โครงการตู้ห่วยไอ ส่วนประเด็นการเชื่อมต่อข้อมูลทางสุขภาพ ในระยะที่ 4 จะมีการเพิ่มแอป ทางรัฐเป็นช่องทางเพิ่มเติม</p>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เฝ้าระวังโรคระบาด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.โอภาส การบินหงษ์ ปลัด สธ. เผยว่า สธ. ติดตามการระบาดของโรคไม่ทราบสาเหตุในประเทศดืออาร์คองโก ซึ่งมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 376 ราย และเสียชีวิต 143 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก หน่วยงานในพื้นที่และ WHO กำลังสอบสวนหาสาเหตุและออกมาตรการควบคุม โดยในไทยถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ แต่ยังคงเฝ้าระวังเข้มงวด โดยเฉพาะที่ด่านควบคุมโรคผู้เดินทางจากประเทศดืออาร์คองโก</p>	-
<p><b>น้ำท่วมภาคใต้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า รมว.สธ. และ ปลัด สธ. ได้ส่งกำลังใจผ่าน VDO Conference จากศูนย์ DOH Data Center กรมอนามัย พร้อมสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ทีม SEhRT ของศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ทีม SEhRT ยังคงลงพื้นที่ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพื้นที่พุน้ำล้นในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ซึ่งยังมีผู้ประสบภัยใน 5 จังหวัด รวมกว่า 95,000ครัวเรือน มีการเปิดศูนย์พักพิง 156 แห่ง พร้อมดูแลสุขอนามัยในศูนย์พักพิงทุกแห่ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>หารือพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Thailandplus</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อัย. และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Wan Qiu, Deputy Director-General จาก Guangxi Medical Products Administration และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบ และแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p>	-
<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 1,000 เรื่อง ครึ่งหนึ่งเป็นการร้องเรียนในพื้นที่ส่วนกลาง โดยสำนักงานฯ จะมีการเก็บหลักฐานอย่างเข้มข้น ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเอาผิดต่อไป ส่วนใหญ่จะจบที่การส่งมาเสียค่าปรับ แต่ในต่างจังหวัดยังมีปัญหา จากข้อมูลพบว่า ดำเนินการเอาผิดได้จริงๆ เพียง 10% ส่วนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ ยอมรับควบคุมยาก มีรูปแบบพลิกแพลง อยากให้ไทยทำเหมือนต่างประเทศ คือรัฐบาลต้องทำแพลตฟอร์มกลางเปิดให้ร้านต่างๆ เข้ามาขายในนั้น ซึ่งสามารถควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ไม่ปล่อยให้ขายออนไลน์ทั่วไป ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.... ขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการ คาดจะยื่นเข้าสภาในเดือน ม.ค.</p>	-
<p><b>เดือนตรวจสอบก่อนรับบริการเสริมความงาม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- รศ.พิเศษ พญ.วิไล ธนสารอักษร กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมเวชสำอางและศัลยกรรมผิวหนังพรรณ เดือนประชาชนถึงรับบริการความงาม ต้องตรวจสอบว่าแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจริงหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซต์ของแพทยสภา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ อัย. และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล ทางเว็บ กรมสสส. หลังพบยอดคนไข้ได้รับผลข้างเคียงกว่า 60 รายในรอบ 12 เดือน</p>	-
<p><b>มะเร็งรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hofocus, tnews)</p> <p>- จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เป็นตัวแทนของบริษัทประกัน เผยแพร่ข้อมูลว่า "ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 สปสช. โครงการรักษาโรคมะเร็งฟรี จะใช้ได้แค่รังสีรักษา+เคมีบำบัด ค่า MRI CT-scan ค่าตรวจอื่นๆ ลูกค้าต้องจ่ายเองแล้ว" จนทำให้เกิดความกังวลและความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้น</p> <p>- ล่าสุด ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ยืนยันว่า สปสช.ยังคงดำเนินการตามนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ แต่ปรับเงื่อนไขการเบิกจ่ายในโครงการ โดยจำกัดเฉพาะการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด ฮอรัโมน หรือรังสีรักษา ทั้งผู้ป่วยในและนอก เพื่อลดการจ่ายงบที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็ง หลังพบว่าเกิน 50% ถูกใช้กับโรคอื่น นอกจากนี้ การรักษาโรคแทรกหรือโรคร่วมจะใช้จากงบเหมาจ่ายรายหัวของหน่วยบริการแทน ทั้งนี้ สปสช.จะเตรียมหารือหน่วยบริการอีกครั้ง เพื่อทบทวนเงื่อนไขและลดผลกระทบต่อผู้ป่วยและการบริการ</p>	-